

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  
วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  
ณ ห้องประชุมอาคารประชาปราโมทย์ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

\*\*\*\*\*

ผู้มาประชุม

๑	นายสหภาพ	กะเปราะน้อย	ประธานสภา	นายสหภาพ	กะเปราะน้อย
๒	นายสมร	ทองตัน	รองประธานสภา	นายสมร	ทองตัน
๓	นายแมน	เปี้ยยะบุตร	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑	นายแมน	เปี้ยยะบุตร
๔	นายศรัทธา	เจือหอม	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒	นายศรัทธา	เจือหอม
๕	นายชูชาติ	ทรัพย์ทวี	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓	นายชูชาติ	ทรัพย์ทวี
๖	น.ส.เบญจวรรณ	ปานพันธ์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔	น.ส.เบญจวรรณ	ปานพันธ์
๗	นางสาวเช่นดาว	นพศรี	เลขานุการสภา	นางสาวเช่นดาว	นพศรี

ผู้ลาประชุม

ไม่มี

ผู้ไม่มาประชุม

ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑	นายสขภณ	เพิ่มสิน	นายก อบต.	นายสขภณ	เพิ่มสิน
๒	นายไทย	พุกพัน	รองนายก อบต.	นายไทย	พุกพัน
๓	น.ส.อัญชลี	หาญณรงค์	รองนายก อบต.	น.ส.อัญชลี	หาญณรงค์
๔	นางอัจฉรี	เสริมทรัพย์	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒	นางอัจฉรี	เสริมทรัพย์
๕	นายสมชาย	มานิช	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓	นายสมชาย	มานิช
๖	นายสมใจ	ข้าสวัสดิ์	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑	นายสมใจ	ข้าสวัสดิ์
๗	นายปิยะพงษ์	ชูชื่น	เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย	นายปิยะพงษ์	ชูชื่น
๘	นางอชรา	เสริมทรัพย์	หัวหน้าสำนักปลัด	นางอชรา	เสริมทรัพย์
๙	นายสมหมาย	พุ่มพัน	กำนัน	นายสมหมาย	พุ่มพัน
๑๐	น.ส.พจมาน	พุลกิจ	ผู้อำนวยการกองคลัง	น.ส.พจมาน	พุลกิจ
๑๑	นางสุนันทา	อินทนิล	รก.ผอ.ร.ร.วัดสมุทรธาราม	นางสุนันทา	อินทนิล
๑๒	นายเทอดพงษ์	โดยงามรัก	ครู ร.ร.วัดสมุทรโคดม	นายเทอดพงษ์	โดยงามรัก
๑๓	นายฉัตรชัย	แสงจันทร์	ผอ.วัดสมุทรโคดม	นายฉัตรชัย	แสงจันทร์

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๔๐ น. เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสหภาพ กะเปราะน้อย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

**ระเบียบวาระที่ ๑** เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ประธาน - ไม่มี

**ระเบียบวาระที่ ๒** รับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน

ประธาน - ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม รายงานผลการตรวจรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕

ศรัทธา - เรียนท่านประธาน จากผลการตรวจ ไม่พบจุดที่ต้องแก้ไข

ประธาน - ผมขอให้สมาชิกตรวจดูรายงานการประชุมอีกครั้งก่อนลงมติ

ประธาน - ผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ กรุณายกมือ

ที่ประชุม - มีสมาชิกยกมือ ๖ คน คือ นายสหภาพ กะเปราะน้อย นายสมร ทองตัน นายแมน เปี้ยะบุตร นายศรัทธา เจือหอม นายชูชาติ ทรัพย์ทวี และนางสาวเบญจวรรณ ปานพันธ์

ประธาน - สรุปว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์

**ระเบียบวาระที่ ๓** กระทุ้งถาม

ประธาน - ไม่มี

**ระเบียบวาระที่ ๔** เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

ประธาน - ไม่มี

**ระเบียบวาระที่ ๕** เรื่องที่เสนอใหม่

**๕.๑ พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย**

ประธาน - ขอเชิญนายกชี้แจง

นายกอบต. - เรียนท่านประธาน ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ยได้ออกระเบียบว่าด้วยการดำเนินการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งในระเบียบข้อ ๖ ได้กำหนดว่าให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีจำนวนคณะกรรมการไม่น้อยกว่า ๙ คน แต่ไม่เกิน ๑๕ คน ซึ่งประกอบไปด้วย ๑) ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้แทนด้านการศึกษา ๒) ผู้แทนศาสนสถาน ๓) ผู้แทนจากสมาชิกสภาอบต. ๔) ผู้แทนชุมชน ๕) ผู้แทนด้านสาธารณสุข ๖) ผู้แทนผู้ประกอบการ ๗) ผู้แทนกองการศึกษา ๘) ผู้แทนครูผู้ดูแลเด็กหรือผู้แทนผู้ดูแลเด็ก ๙) หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้งนี้ คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีหน้าที่กำหนดนโยบายและแผนพัฒนาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ หน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กเล็กทุก ๆ คน ได้รับการเตรียมความพร้อมอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน , หน้าที่เสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านวิชาการงบประมาณการบริหารและการบริหารทั่วไปของศูนย์ , หน้าที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับชุมชนและเครือข่าย และหน้าที่ประเมินผู้ดูแลเด็ก ผู้ประกอบการอาหาร ผู้ทำความสะดวกในด้านความรู้ความสามารถให้เป็นไปตามมาตรฐาน ด้านบุคลากร และการบริหารจัดการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกำหนดและเสนอผลการประเมินให้ อบต. ประกอบการพิจารณาต่อสัญญาจ้างต่อไป ดังนั้นในส่วนของกรรมการที่มาจากผู้แทนของสมาชิกสภาอบต. ทางผมจึงเสนอญัตตินี้มาให้ท่านประธานพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภา จำนวน ๑ คน ผมขอชี้แจงเพียงเท่านี้

ประธาน - ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อและขอผู้รับรองด้วย

ศรัทธา - ขอเสนอ นายสมร ทองตัน

**ประธาน** - ขอผู้รับรอง  
**ที่ประชุม** - มีสมาชิกยกมือ ๔ คน คือ นายแมน เปียยะบุตร นายศรัทธา เจือหอม นายชูชาติ ทรัพย์ทวี และนางสาวเบญจวรรณ ปานพันธ์

**ประธาน** - มีท่านใดจะเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่

**ที่ประชุม** - ไม่มีผู้เสนอ

**ประธาน** - สรุปว่าที่ประชุมมีมติเลือกนายสมร ทองตัน เป็นกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

### ๕.๒ พิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

**ประธาน** - ขอเชิญนายกชี้แจง

**นายก** - เรียนท่านประธานสภา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๔๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่ง หรือทุกระดับ ตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการในท้องถิ่น ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๖ (๙) กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดการศึกษาและกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทาง และหลักเกณฑ์การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๑๓๑๖ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจำเป็นต้องมีผู้แทนจากผู้ทรงคุณวุฒิที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ จำนวน ๑ คน มาเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการศึกษาอบต.แหลมผักเบี้ย ผมจึงได้เสนอญัตตินี้มาให้ท่านประธานพิจารณาคัดเลือก ผมขอชี้แจงเพียงเท่านี้

**ประธาน** - ตามที่นายกชี้แจงมาให้สภาคัดเลือก ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อมาเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการนั้น ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดจะเสนอตัวแทนจากสมาชิกสภาหรือผู้บุคคลอื่นที่สภาเห็นว่ามีความรู้เกี่ยวกับการศึกษา มาเป็นกรรมการ ขอเชิญเสนอได้

**สมร** - ขอเสนอตัวแทนจากผู้นำหมู่บ้าน

**ประธาน** - มีสมาชิกท่านใด มีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้เลือกผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้นำหมู่บ้าน

**ประธาน** - ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อ และขอผู้รับรองด้วย

**สมร** - ขอเสนอนายสมหมาย พุ่มพันธ์ กำนันตำบลแหลมผักเบี้ย

**ประธาน** - ขอผู้รับรองด้วย

**ที่ประชุม** - มีสมาชิกยกมือ ๕ คน คือ นายสมร ทองตัน นายแมน เปียยะบุตร นายศรัทธา เจือหอม นายชูชาติ ทรัพย์ทวี และนางสาวเบญจวรรณ ปานพันธ์

**ประธาน** - มีสมาชิกจะเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่

**ที่ประชุม** - ไม่มีผู้เสนอ

**ประธาน** - สรุปว่าที่ประชุมมีมติเลือกนายสมหมาย พุ่มพันธ์ กำนันตำบลแหลมผักเบี้ย เป็นกรรมการการศึกษาของอบต.แหลมผักเบี้ย

**ประธาน** - ขณะนี้ใกล้เวลา ๑๒.๐๐ น. แล้ว ผมขอพักการประชุมไว้ก่อนเพื่อพักรับประทานอาหารกลางวัน แล้วมาประชุมต่อในเวลา ๑๓.๓๐ น.

พักประชุม เวลา ๑๑.๔๐ น.

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๕ น.

### ๕.๓ นโยบายโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาชั้นพื้นฐาน

**ประธาน** - ขอเชิญนายชัชแจ้งญัตติ

**นายก** - เรียนท่านประธานด้วยผมได้รับทราบจาก นายฉัตรชัย แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสมุทรโคดม และนางสุมณฑา อินทนิล รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสมุทรธาราม ว่าทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการเกี่ยวกับโรงเรียนคุณภาพ ในเรื่องนี้ผมและคณะกรรมการสถานศึกษาทราบแล้ว ไม่สบายใจถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้น เพราะมีผลกระทบในหลายด้านซึ่งในตำบลแหลมผักเบี้ยมีสถานศึกษา ๒ แห่ง คือ โรงเรียนวัดสมุทรธารามและโรงเรียนวัดสมุทรโคดม มีศักยภาพในการเรียนการสอนความปลอดภัยการเดินทางของบุตรหลานของคนในชุมชน ผมจึงขอเสนอเรื่องนี้ต่อที่ประชุมสภาอบต.เพื่อให้รับทราบและหารือร่วมกัน จะมีแนวทางอะไรที่โรงเรียนทั้งสองแห่งจะไม่ไปรวมกับโรงเรียนในตำบลอื่น สำหรับรายละเอียดผมขออนุญาตให้ทางท่านผอ.ฉัตรชัยและคุณครูสุมณฑาได้ชี้แจงต่อไป

**ผอ.ฉัตรชัย** - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ได้ดำเนินการประชุมชี้แจงถึงนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพให้กับผู้บริหารสถานศึกษาได้รับทราบ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ นั้น จากการประชุมชี้แจงให้ผู้ปกครองรับทราบ และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและเหตุผลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนโรงเรียนนั้นๆ แต่ปัจจุบันนี้ผู้ปกครองมีความจำเป็นที่ต้องอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กในชุมชนอยู่ ซึ่งไม่ต้องเดินทางไปไกลจากชุมชนและนักเรียนในชุมชนยังมีความไม่สะดวกในการเดินทางเนื่องจากผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงที่ไม่เอื้อต่อการส่งบุตรหลานไปเรียนรวม ซึ่งจะตามมาด้วยความห่วงและกังวล จึงยังมีความประสงค์ไม่ไปเรียนรวมกับโรงเรียนอื่น

**ครูสุมณฑา** - จากการประชุมผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนวัดสมุทรธาราม ได้รับทราบความคิดเห็นจากผู้ปกครองนักเรียนว่าไม่สะดวกในการเดินทาง และเสี่ยงต่อความปลอดภัยในการเดินทางไปเรียนรวม และไม่ประสงค์ไปเรียนรวมกับโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา (โรงเรียนบ้านบางแก้ว สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๔๔) หรือโรงเรียนอื่น

**ประธาน** - มีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมจะขออนุมัติที่ประชุมว่ามีท่านใดเห็นว่าไม่ให้โรงเรียนวัดสมุทรโคดมและโรงเรียนวัดสมุทรธาราม ไปรวมกับโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษาตำบลอื่น กรุณายกมือ

**ที่ประชุม** - มีสมาชิกยกมือ ๖ คน คือ นายสหภาพ กะเปราะน้อย นายสมร ทองตัน นายแมน เปี้ยะบุตร นายศรีธธา เจือหอม นายชูชาติ ทรัพย์ทวี และนางสาวเบญจวรรณ ปานพันธ์

**ประธาน** - สรุปว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ไม่ให้โรงเรียนวัดสมุทรโคดมและโรงเรียนวัดสมุทรธารามไปรวมกับ โรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษาตำบลอื่น

**ประธาน** - และผมขออนุมัติที่ประชุมว่า ท่านใด เห็นชอบให้โรงเรียนวัดสมุทรโคดมและโรงเรียนวัดสมุทรธาราม จัดการเรียนการสอนเรียนร่วมกันในพื้นที่ กรุณายกมือ

**ที่ประชุม** - มีสมาชิกยกมือ ๖ คน คือ นายสหภาพ กะเปราะน้อย นายสมร ทองตัน นายแมน เปี้ยะบุตร นายศรีธธา เจือหอม นายชูชาติ ทรัพย์ทวี และนางสาวเบญจวรรณ ปานพันธ์

**ประธาน** - สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้ทั้งสองโรงเรียนจัดการเรียนการสอนร่วมกันในพื้นที่ตำบลแหลมผักเบี้ย

**ระเบียบวาระที่ ๖** เรื่อง อื่น ๆ

**ประธาน** - มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นขอเชิญ

- สมร** - ผมขอถามนโยบายที่นายกได้แถลงต่อสภาไว้ ผมดูไม่มีเรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
- ปลัด** - ขออนุญาตชี้แจงแทนท่านนายก เรื่องนโยบายที่ท่านนายกแถลงแม้จะไม่มีกล่าวไว้ใน ประเด็นนโยบายแต่กิจกรรมของอบต.ก็จัดทำทุกปีมาตลอด ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง อปพร. การตั้งด่านช่วงวันหยุดเทศกาล การรณรงค์เตือนเรื่องอุบัติเหตุ ซึ่งในปีนี้อบต. ก็ตั้งงบประมาณไว้
- กำนัน** - เรื่องประปา ตอนนี้เป็นเรื่องใหญ่ เราได้แจ้งแล้วเขานิ่งเฉย กว่าจะมานานมาก ตรงที่ ชาวบ้านร้องว่ามีน้ำประปาแตกเขามาดูแล้ว วัดค่าน้ำแล้วบอกว่าไม่ใช่ น้ำประปา
- นายก** - สมาชิกเบญจวรรณ โทรบอก ผมได้ให้ช่างอบต.ประสานกับประปามาดูว่าน้ำที่ท่อแตก ตรงไหน
- กำนัน** - ประปามาซ่อมแล้วแต่ตอนเก็บงาน ทำไม่เรียบร้อย อยากจะถามว่าช่างมาซ่อมอบต. มี อยู่หรือไม่ อบต.ทำได้ไหม ถ้าได้ไม่ต้องรอประปา เพราะผมดูแล้วอันตรายอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้
- นายก** - ผมขอรับไปดำเนินการให้
- กำนัน** - ตอนนี้ใกล้ส่งกรณณ์แล้ว ต้องตั้งจุดบริการประชาชน ฝ่ายปกครองท้องถิ่น หมอ ผม อยากให้ตั้งจุดบริการ เพราะที่อื่นเขาก็ตั้งกัน ขอให้ อบต. ทำเสนอไปอำเภอว่าจะตั้งจุดบริการ แล้วให้อำเภอส่งผู้ใหญ่ กำนัน มาร่วมกับอบต.
- สมร** - ขอเสนอแผงเหล็ก อยากให้อบต.จัดซื้อเพิ่ม
- ประธาน** - ที่ประชุมมีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอเลิกประชุม เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

นางสาวเช่นดาว นพศรี  
(นางสาวเช่นดาว นพศรี)  
เลขานุการ / ผู้จัดรายงานการประชุม

นายสหภาพ กะเปราะน้อย  
(นายสหภาพ กะเปราะน้อย )  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย